

'104โรงงาน'สนใจกู้หมื่นล้าน ชื้อยางเก็บ

รอแปรรูปช่วยดันราคา ยุทธศาสตร์'4พีช'ลงตัว ปลูกอ้อยแทนข้าว6ล.ไร่

กรม.กษ.มรดก 12 พ.ย. เอกชน
หนุนเก็บชื้อช่วยชาติ คลังนัด 13 พ.ย.
ปิดบัญชีจำหน่าย เผยยุทธศาสตร์
4 พีชเสร็จแล้ว เล็งโละที่นา 6 ล้าน
ไร่มาปลูกอ้อยแทน (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ชื้อยาง

ขงกรม.กษ.มรดก12พ.ย.

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน แหล่งข่าวจากกรม
สรรพากรกล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.กษ.มรดกที่จะ
เสนอดังกล่าว (กรม.) พิจารณาวินิจฉัย 12
พฤศจิกายนนั้น จะกำหนดเพดานภาษีที่จัดเก็บ
ไว้ที่ 10% ส่วนอัตราที่เก็บจริงควรเป็นเท่าไร
นั้น จะพิจารณากันอีกครั้งและออกเป็นพระราช
กฤษฎีกา กฎหมายมีผลบังคับ ซึ่งนายสมหมาย
ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีแนวคิด
ว่า แบ่งชั้นอัตราการจัดเก็บตามความสัมพันธ์กับ
ผู้ตาย หากเป็นทายาทสายตรงควรจัดเก็บอัตรา
ที่ต่ำที่สุด แต่หากเป็นบุคคลที่ไม่มีมีความสัมพันธ์
ทางสายเลือด แล้วได้รับมรดก อาจจัดเก็บเต็ม
ตามเพดาน 10%

แหล่งข่าวกล่าวว่า หลายประเทศที่มีการจัด

เก็บภาษีมรดก มีอัตราสูงกว่าประเทศไทยมาก
เช่น ญี่ปุ่น จัดเก็บในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 10-70%
ฝรั่งเศส เก็บ 35% กรณีเป็นทายาทสายตรง แต่ถ้า
ไม่ใช่ญาติ จะเก็บ 60% เกาหลีใต้ จัดเก็บในอัตร
าก้าวหน้า 10-50% ส่วนสิงคโปร์ใช้วิธีการจัดเก็บ
จากกองมรดก ในอัตราก้าวหน้า 5-10% ได้หวั่น
เก็บจากกองมรดก และภาษีการให้ โดยภาษีจาก
กองมรดก จัดเก็บในอัตราก้าวหน้า ตั้งแต่ 2-50%
และภาษีการให้ อัตราก้าวหน้า 4-50% สำหรับ
ประเทศยังมีกเว้นหากเจ้ามรดก มีทายาทหลาย
คน และแบ่งมรดกให้แก่แต่ละคนได้รับสุทธิไม่เกิน
50 ล้านบาท ก็ไม่ต้องเสียภาษี

เอกชนหนุนเก็บภาษีมรดก

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า
หากมีการจัดเก็บภาษีมรดกถือเป็นเรื่องที่ดี ใน
ต่างประเทศก็มีการจัดเก็บเพื่อนำเงินไปสร้าง
ประโยชน์ให้ประเทศ การเก็บในอัตรา 10% จาก
ผู้ที่ได้รับมรดกเกินกว่า 50 ล้านบาท เชื่อว่าจะไม่
กระทบมากนัก

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองเลขาธิการ
สภาหอการค้าไทย กล่าวว่า การจัดเก็บภาษีมรดก
ส่วนตัวเห็นด้วย ถือเป็นเรื่องดี ที่จะนำทรัพย์สินผู้
ที่มีเยอะเกินไป นำไปให้รัฐใช้ประโยชน์ เป็นการ
ดึงเงินคนรวยที่ไม่รู้นำไปทำอะไร เอามาช่วยเหลือ
ประเทศ

"การจัดเก็บภาษีมรดก หากมองในอีกแง่

หนึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะกระตุ้นให้บุคคลที่
ไม่อยากเสียภาษีมรดก จะนำเงินที่มีอยู่ไปลงทุน
แทนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ทำให้เกิดการจ้างงาน
ต่างๆ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศทางอ้อม
หรือหากไม่อยากเสียภาษีก็นำเงินไปทำบุญ ช่วย
เหลือบุคคลอื่นๆ ก็ช่วยประเทศทางอ้อมเช่นกัน"

นายพรศิลป์กล่าว

13พ.ย.สรุปปิดบัญชีจำหน่าย

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวง
การคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชี
โครงการจำหน่ายข้าว กล่าวว่า นัดประชุมอนุกรรมการ
ปิดบัญชี วันที่ 13 พฤศจิกายน เพื่อสรุปตัวเลข
ขาดทุนจำหน่ายข้าวว่ามีจำนวนเท่าใด ซึ่งเมื่อสัปดาห์
ที่ผ่านมาคณะทำงานนำข้อมูลสต็อกข้าวที่ได้จาก
องค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) มาลงบัญชีแล้ว หวังว่า
จะสรุปตัวเลขทั้งหมดเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกฯได้

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
กล่าวว่า อคส. และ อ.ต.ก. ส่งข้อมูลสต็อกข้าว
ทั้งหมดให้คณะอนุกรรมการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบรายละเอียดทางบัญชีว่าถูกต้องครบ
ถ้วนหรือไม่เพราะยังมีข้อสงสัยเรื่องความสัมพันธ์
ตัวเลขแต่ละโครงการและชนิดข้าวที่มีหลาย
ชนิดกับบัญชีรายจ่าย มั่นใจว่าจะปิดบัญชีจำหน่าย
ข้าวแล้วเสร็จในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้แน่นอน
ส่วนผลขาดทุนจะเป็นไปตามที่มีหลายฝ่ายเคย
ประเมินกันไว้ที่ 7 แสนล้านบาทหรือไม่นั้นคง
ต้องวันที่ 13 พฤศจิกายน แต่ปัจจุบันโครงการ
รับจำหน่ายข้าวมีการหนีจากเงินรัฐรวมกว่า 7 แสน
ล้านบาทแล้ว

ต้นทุนสูง-ต่ำกว่า6.6แสนล.

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า
ยังมีปัญหาเรื่องตัวเลขสต็อกข้าวที่ อคส. และ

มติชน

กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 11 พฤศจิกายน 2557

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13393

หน้า: 1 (ล่างขวา), 5, 6

Col.Inch: 142.99 Ad Value: 157,289

PRValue (x3): 471,867

คลิก: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: '104โรงงาน'สนใจภูมิล้านล้านซื้อยางเก็บ รบแปรรูปช่วยดันราคายุทธศาสตร์'4พีช'ลงตัว...

อ.ต.ก.รายงานมา เพราะยังไม่มีเวลาเสียดียร ทางอนุ-ปิดบัญชีจึงให้ทั้ง 2 หน่วยงานกลับไปทำ รายละเอียดเพิ่มเติม และเสนอกลับมาภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน เพื่อนำเข้าที่ประชุมอนุ-ปิด บัญชีวันที่ 13 พฤศจิกายน และระหว่างนี้ให้กรม บัญชีและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เข้ามาช่วยตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้ง เรื่องการกู้เงิน และการเบิกเงินไปใช้ในโครงการ รับจำนำข้าวว่าตรงกับข้อมูลที่อนุ-ปิดบัญชีมีอยู่ หรือไม่

ข่าวแจ้งว่า ผลขาดทุนอาจแตกต่างจากที่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ประเมินว่าขาดทุน 6.6 แสนล้านบาท เพราะ ทีดีอาร์ไอใช้วิธีการประเมินผลขาดทุนจากการ รวบรวมข้อมูลแล้วนำมาคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ แต่การปิดบัญชีที่คลังจัดทำนั้นเป็นการดำเนินการ ทางบัญชี ต้องนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน โครงการมาประเมินผลขาดทุนด้วยซึ่งตัวเลขอาจ จะสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ทีดีอาร์ไอประเมินไว้

"การปิดบัญชีดำเนินการโดยนักบัญชีมืออาชีพ เมื่อคลังได้ข้อมูลมาจะส่งให้ทีมนักบัญชีของสภา วิชาชีพบัญชีลงตัวเลขในบัญชี ตัวเลขที่นำมาลง ในบัญชีต้องอธิบายรายละเอียด และที่มาที่ไม่ได้" รายงานข่าวระบุ

โรงสีไวยถูกกดราคาหอมมะลิ

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากโรงสีว่าผู้ส่งออกข้าวกวตราคาปรับ ชื้อข้าวหอมมะลิจากโรงสี โดยราคาส่งมอบกลาง เดือนธันวาคม 2557 อยู่ที่ตันละ 24,000 บาท หรืออีกโลกรัม (กก.) ละ 24 บาท ทำให้โรงสีต้องรับ ชื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชาวนาดันละ 1.3 หมื่น บาท หรือ กก.ละ 13 บาท ทั้งที่ก่อนหน้านั้นสมาคมผู้ ส่งออกข้าวไทยทำหนังสือแจ้งสมาชิกสมาคมให้ซื้อ ข้าวสารหอมมะลิกับโรงสีตันละ 2.9 หมื่นบาท หรือ กก.ละ 29 บาท เพื่อให้โรงสีซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000-16,000 บาท ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอ ความร่วมมือกับผู้ส่งออกไว้

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการโรงสีกล่าวว่า ราคาที่ผู้ส่งออกปรับซื้อข้าวสารหอมมะลิอยู่ตันละ 2.4 หมื่นบาท ค่าขนส่งเป็นราคาเอฟโอบีอยู่ที่ตัน ละ 724 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ราคาส่งออกข้าวหอม มะลิอยู่ที่ตันละ 915 เหรียญสหรัฐ ทำให้ผู้ส่งออกมี กำไรส่วนต่างตันละ 200 เหรียญสหรัฐ

เผยจม.ผู้ส่งออกให้ซื้อ29บ./กก.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหนังสือที่สมาคม ผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งไปยังสมาชิกรับ กำหนดให้ สมาชิกร่วมโครงการข้าวหอม มะลิใหม่ภาคอีสานและภาคเหนือ เสนอซื้อข้าว

หอมมะลิใหม่ฤดูนาปี 2557/58 เพื่อการส่งออก จากโรงสีในราคา 29 บาท/กก. ส่งถึงหน้าโกดังผู้ ส่งออก และต้องได้รับการยืนยันจากโรงสีในการ รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชาวนาไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาท/ตัน ความชื้น 15% หากราคาข้าวสาร หอมมะลิต่ำกว่า 29 บาท/กก. จะขอให้รัฐจ่าย ชดเชยตามจริงจากสต็อกที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ของแต่ละราย โดยคำนวณ จากราคาข้าวสารเฉลี่ยทุกวันศุกร์ของเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม

หนังสือดังกล่าวระบุว่า ส่วนต่างราคาคง กล่าวจะจ่ายชดเชยเป็นข้าว คือ ข้าวสารขาว 5% ปี 2556/57 ราคา 11 บาท/กก.ข้าวสารขาว 5% ปีก่อนหน้า 2556/57 ราคา 10.50 บาท/กก. ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปี 2556/57 ราคา 27 บาท/กก.ระยะเวลาดำเนินการโครงการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน-30 ธันวาคม 2557 ซึ่งหลักใน การปฏิบัติดังกล่าวผู้ส่งออกและโรงสีต่างต้อง สม่ครใจเข้าสู่โครงการเพื่อจับคู่ส่งมอบสินค้าซึ่ง กันและกัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมกำลัง จัดทำมาตรฐานข้าวเพื่อการส่งมอบข้าวแบบรัฐต่อ รัฐ (จีทูจี) ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องคุณภาพข้าว เพื่อส่งมอบ โดยเร็วๆ นี้ตัวแทนคอฟโก้ ซึ่งเป็น รัฐวิสาหกิจของจีน จะมาพบกับเจ้าหน้าที่กรมการ คำต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการส่งมอบ ข้าวที่จีนตกลงซื้อข้าวไทย 1 ล้านตัน โดยส่งมอบ แล้ว 3 แสนตัน และรัฐบาลกำลังหารือเพิ่มการขาย ข้าวจีทูจีกับจีนและอีกหลายประเทศ

อศส.สอบวินัยโกงข้าวถูง

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะ กรรมการ (บอร์ด) องค์การคลังสินค้า (อศส.) กล่าว ว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน บอร์ด อศส.แต่งตั้ง คณะทำงานสอบวินัยการทุจริตโครงการการผลิต ข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในรัฐบาล ที่ผ่านมา หลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่มีนายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีอธิบดีกรมการค้า ภายใน เป็นประธาน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จ ลื่น และนำเสนอผลต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แล้ว โดยผลสอบ ข้อเท็จจริงพบมีมูลว่าอาจมีการกระทำผิด ซึ่งจะ สอบทั้งเอกชนที่เข้าโครงการ 6 ราย และเจ้าหน้าที่ อศส.ประมาณ 10 คนที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการ แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หรือไม่เกินธันวาคมนี้ หาก พบว่ามีการยกยอทรพย์สินของรัฐ มีโทษถึงขั้นให้ออกจากราชการ

"การสอบวินัยและลงโทษคงทำได้ เฉพาะ เจ้าหน้าที่ อศส.กับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ อศส.

เท่านั้น ส่วนฝ่ายการเมืองที่กำหนดนโยบายนั้นคง ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ เพราะไม่มีหลักฐาน มัดตัวที่จะเอาผิดได้" นางจินตนากล่าว

ชวานา6.3พันคนสมัครชุดคลอง

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรม ชลประทาน กล่าว ว่า โครงการจ้างเกษตรกรชุด ลอกคูคลอง วันละ 300 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน มีเกษตรกรมาลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการแล้ว 6,300 คน โดยรอบแรกจะเปิดลง ทะเบียนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ก่อนจะเริ่มจ้าง งานวันที่ 17 พฤศจิกายน ส่วนจะเริ่มดำเนินการ พื้นที่ใดก่อนต้องรอโอนงบประมาณไปพื้นที่ต่างๆ ใ้แล้วเสร็จก่อน

นายสุเทพกล่าวว่า จะให้สำนักงานชลประทาน แต่ละจังหวัดจ่ายค่าจ้างให้แก่เกษตรกรทุกๆ 15 วัน ทั้งนี้ สำหรับการจ้างเกษตรกรชุดลอกคลอง เริ่มรับสมัครเกษตรกรที่สนใจทำงานตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ระยะเวลารับสมัคร 6 เดือน คาดว่าจะมีเกษตรกร เข้าร่วมกว่า 7.54 ล้านคน

สรุปยุทธศาสตร์4พีชเศรษฐกิจ

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า จากกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำ ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง, ปาล์ม น้ำมัน และอ้อย โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน อนุกรรมการนั้น ขณะนี้ร่างแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 พืชเสร็จแล้ว เตรียมเสนอคณะกรรมการร่วม ภาครัฐและเอกชน (กรอ.) พิจารณา ก่อนจะเสนอ ครม.เห็นชอบและจัดทำแผนปฏิบัติการในปี 2558 ต่อไป

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 5

ตัวอย่าง

ข่าวแจ้งว่า ยุทธศาสตร์ 4 พืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับระยะ เวลาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 13 ซึ่งสิ้นสุดปี 2569 เพื่อสร้างสมดุลของปริมาณ การผลิตให้ตรงกับปริมาณความต้องการ การจัดทำ โชนนึ่งระบุพื้นที่การเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิด ให้เหมาะสม การจัดทำงานวิจัยและพัฒนาด้านการ ผลิต การแปรรูปพืชแต่ละชนิดเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งจัดทำแผนเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์พืชจะแบ่งเป็นแผน

มติชน

กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 11 พฤศจิกายน 2557

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13393

หน้า: 1 (ล่างขวา), 5, 6

Col.Inch: 142.99 Ad Value: 157,289

PRValue (x3): 471,867

ศิลปะ: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: '104โรงงาน'สนใจภูมิน้ำล้านชื้อย่างเก็บ รอแปรรูปช่วยดันราคาทุทศศาสตร์'4พีช'ลงตัว...

ระยะสั้น 1-3 ปี แผนระยะกลาง 3-5 ปี และแผนระยะยาว 5-10 ปี โดยกำหนดถึงปี 2567

ขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพด-ปาล์ม

ทั้งนี้ ร่างยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2557-2558 ไทยจะมีผลผลิต 5.10 ล้านตัน โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 679 กก./ไร่ ต่ำกว่าผลผลิตเฉลี่ยของโลกที่ผลิตได้ 890 กก./ไร่ ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศมีประมาณ 5 ล้านตัน ซึ่งความต้องการใช้ไปอีก 10 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีถึง 7.10 ล้านตันต่อปี ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำการผลิตและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียน นอกจากนี้ตั้งเป้าหมายเพิ่มผลผลิตเป็น 1,000 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นจาก 5.10 ล้านตัน ในปี 2557 เป็น 7.10 ล้านตันในปี 2567 และขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง

ข่าวแจ้งว่า ส่วนแผนยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันตั้งเป้าเพิ่มผลผลิต โดยปี 2567 ต้องการให้มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านไร่ รวมพื้นที่ปลูก 7.14 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 20.56 ล้านตัน และอัตราน้ำมันเพิ่มเป็น 19.5% โดยขยายพื้นที่ปลูกปี 2558 อีก 2 แสนไร่ ปี 2559-2567 ขยายพื้นที่ปลูก 3 แสนไร่ รวมทั้งปลูกทดแทนสวนเก่าปีละ 3 หมื่นไร่ นอกจากนี้ต้องให้การบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี การใช้เพื่อพลังงานเพิ่มขึ้นตามแผนพลังงานทดแทนและการส่งออกปีละ 3-7 แสนตัน เพิ่มช่องทางการใช้ถ่านปาล์มทดแทนถ่านหินเตาในการผลิตไฟฟ้า

ปลูกอ้อยแทนนาข้าว6ล้านไร่

สำหรับแผนยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของโลก เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยมันสำปะหลังเป็น 5 ตันต่อไร่ในปี 2562 และเพิ่มเป็น 7 ตันต่อไร่ในปี 2567 มีมูลค่าการส่งออกไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนล้านบาทต่อปี และคงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่ 8 ล้านไร่ ปี 2557 มีการใช้หัวมันสำปะหลังสด 38.83 ล้านตัน และความต้องการใช้จะเพิ่มขึ้นเป็น 63.25 ล้านตันในปี 2567 ทั้งนี้ จะกำหนดโซนนิ่งพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง โดยจะไม่ให้ขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และสนับสนุนการลงทุนจากต่าง

ประเทศในอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง

“ส่วนยุทธศาสตร์อ้อย ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ปลูกอ้อยเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลทรายและเอทานอลควบคู่กัน ในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยทดแทนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมจำนวน 6 ล้านไร่ รวมกับพื้นที่ปลูกอ้อยเดิมที่มี 10.07 ล้านไร่ รวมพื้นที่ปลูกอ้อย 16.07 ล้านไร่ รวมผลผลิตอ้อย 182.04 ล้านตัน จากปัจจุบัน 103.68 ล้านตัน”

รายงานข่าวระบุ

รายงานข่าวแจ้งว่า การนำพื้นที่ปลูกข้าว 6 ล้านไร่เปลี่ยนมาปลูกอ้อยแทนนั้น จะต้องทำแผนยุทธศาสตร์เสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) อีกครั้ง หากจะปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ต้องให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ให้ผลผลิตดีกว่าและเหมาะสมกับพื้นที่

104รง.สนกัหมื่นล.ชื้อน้ายาง

นายสมชาย หายศิริ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการแปรรูปยางขั้ววงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อชื้อน้ายางดิบและเก็บสต็อกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเดือนพฤศจิกายน 2557-เมษายน 2558 นั้น ขณะนี้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 104 ราย คาดว่าจะมีความต้องการวงเงินประมาณ 80% ของวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

“วันที่ 11 พฤศจิกายนจะให้ที่ประชุม ครม.อนุมัติ แต่ระหว่างนี้สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการไปแล้วประมาณ 90 แห่ง หลังจากนั้นจะเร่งผลักดันปล่อยสินเชื่อเร็วที่สุด” นายสมชายกล่าว และว่า ผู้ประกอบการให้ความสนใจโครงการนี้มาก เพราะรัฐบาลเข้ามาแบ่งภาระดอกเบี้ยให้ 3% ขณะที่ผู้ประกอบการจ่ายเอง 2% คืนเงินกู้ภายใน 1 ปี เป้าหมายโครงการนี้คือดูดซับปริมาณยางที่จะเข้าสู่ระบบได้ประมาณ 2 แสนตัน ส่งผลให้ราคายางเพิ่มขึ้นทันทีประมาณ 2-3 บาทต่อ กก.โดยราคา

เป้าหมายรัฐบาลอยู่ที่ 66 บาทต่อ กก.

ชี้ราคาทองยังขาลงต่อเนื่อง

นายธนรัตน์ พงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเซ้งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ กล่าวว่า ราคาทองเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ปรับเพิ่มขึ้นบาทละ 400 บาทนั้นเป็นเพียงการปรับขึ้นทางเทคนิคเท่านั้น คาดว่าในสัปดาห์นี้ ราคาทองค้ำยังอยู่ในช่วงขาลงต่อเนื่อง โดยแนวรับและแนวต้านอยู่ที่ 1,050-1,185 ดอลลาร์สหรัฐต่อทroyออนซ์ ส่วนราคาทองคำในประเทศจะเคลื่อนไหวที่บาทละ 17,900-18,350 บาท เนื่องจากระยะยาวค่าเงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขการว่างงานล่าสุดออกมาต่ำกว่าคาดการณ์

นายธนรัตน์กล่าวว่า ส่วนราคาทองในปี 2558 คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 1,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อทroyออนซ์ แต่ราคาทองจะยังเป็นช่วงขาลง มองกรอบราคาไว้ที่ 1,100-1,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อทroyออนซ์ โดยเฉพาะก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะประกาศขึ้นดอกเบี้ยคาดว่าเร็วที่สุดจะเป็นช่วงกลางปี 2558 ช่วงราคาขาขึ้นของทองจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐปรับดีขึ้นมาก และอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกขึ้นมากกว่านี้ ทำให้นักลงทุนเริ่มลดการถือเงินดอลลาร์มาลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการอุปโภคบริโภคมากขึ้น ราคาทองจึงจะปรับเพิ่มขึ้นได้ ส่วนจะปรับขึ้นเมื่อใดนั้นยังไม่สามารถประเมินได้ ผู้ที่จะชื้อทองเก็บหรือชื้อเพื่อสวมใส่ แนะนำให้ทยอยชื้อช่วงเวลานี้ เพราะราคาลดต่ำสุดในรอบ 4 ปีครึ่ง แต่ราคาทองคำช่วง 1-2 ปีนี้จะไม่ปรับขึ้นแรงเหมือนในอดีต และผลตอบแทนไม่ดันทักเมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่น